

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๒๔๘๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท
ต่อนักเรียน ๑ คน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้การดำเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทราบ
และดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งบัญชีชื่อบัญชี “ชื่อหน่วยงาน
(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)” เพื่อรองรับเงินที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง
สำหรับเตรียมดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวทันที

๑.๒ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารที่ผู้ปกครองประสงค์
จะให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่โรงเรียนจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

๒. สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนนักเรียน
จากระบบนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนนักเรียนจากระบบ SET ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒.๒ จัดทำข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคารผู้ปกครอง (ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) หรือบัญชีธนาคารนักเรียน กรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อขอรับ

/ความช่วยเหลือ...

ความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรองรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าวโดยด่วน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ในการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยเบิกจ่าย และสถานศึกษา ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕